

BAN TỔ CHỨC

Cao Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

Số: /BC-BTC

BÁO CÁO

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐHKPD, ngày 19/01/2024 của Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Kế hoạch số 50/KH-BTC, ngày 20/5/2024 của Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng về tổ chức Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPD) huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024 báo cáo kết quả tổ chức thực hiện HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI, năm 2024 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo HKPD chỉ đạo kịp thời, sát sao đối với các hoạt động khai mạc, tổ chức thi đấu các giai đoạn; lựa chọn, thành lập các đoàn vận động viên tham gia HKPD tỉnh Lạng Sơn; BTC tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai: tham mưu ban hành Điều lệ HKPD; xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn HKPD huyện; thông báo, tổ chức thực hiện, thi đấu các môn thể thao các giai đoạn đảm bảo theo kế hoạch, các văn bản phối hợp triển khai gửi các Phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện. Xây dựng dự toán kinh phí báo cáo UBND huyện.

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 19/01/2024 của Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc về Kế hoạch tổ chức HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 19/01/2024 của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Tổ chức HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Quyết định số 196/QĐ-BCĐ, ngày 19/01/2024 của Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc về việc ban hành điều lệ HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Kế hoạch số 28/KH-BTC ngày 12/3/2024 của BTC Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc về Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; Chương trình số 148/CTr-BTC, ngày 11/3/2024 của BTC Hội khỏe Phù Đổng huyện Cao Lộc về việc ban hành Chương trình tổng thể Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn giai đoạn II HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024; 12 văn bản thông báo về việc tổ chức thi đấu, kết quả và tập trung huấn luyện đi thi đấu cấp tỉnh, 04 quyết định thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn.

2. Công tác tổ chức Lễ khai mạc cấp huyện

Ban Tổ chức đã lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản chi tiết, huy động học sinh tham gia, tập luyện. Các thành viên Ban Tổ chức bám sát nhiệm vụ phân công

theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác tổ chức thực hiện Lễ khai mạc: tuyên truyền, chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang khí khánh tiết trong và ngoài khu vực diễn ra lễ khai mạc bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thể hiện tinh thần thi đấu thể thao sôi nổi; công tác truyền thông được đẩy mạnh tạo không khí vui tươi trong học sinh và toàn dân trong những ngày diễn ra Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ XI; huy động lực lượng tham gia tập luyện điều hành, đồng diễn; phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ; bố trí các vị trí tại địa điểm diễn ra khai mạc phù hợp; bảo vệ sức khỏe đối với các thành phần tham gia lễ khai mạc;

Buổi Lễ Khai mạc HKPD được tổ chức trang trọng vào ngày 20/3/2024, với sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo các trường trực thuộc UBND huyện và gần 1000 học sinh tham gia các màn đồng diễn, điều hành biểu dương lực lượng.... Lễ khai mạc đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong toàn thể các thành phần tham gia và bà con nhân dân, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

3. Công tác tổ chức thi đấu HKPD huyện

- **Giai đoạn I (tháng 01/2024; 03/2024):** Gồm 06 môn thi đấu: Kéo co, Đẩy gậy, Đá cầu, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua. Số lượt vận động viên tham gia là: 339. Tổng số huy chương (HC): 314, trong đó: HC Vàng: 80, tỷ lệ 25,5%; HC Bạc: 80, tỷ lệ 25,5%; HC Đồng: 154, tỷ lệ 49%.

- **Giai đoạn II (tháng 3/2024; 5/2024):** Gồm 03 môn thi đấu: Điền kinh, Vovinam, Bơi. Số lượt vận động viên tham gia: 233. Tổng số huy chương (HC): 110, trong đó: HC Vàng: 30, tỷ lệ 27,3%; HC Bạc: 30, tỷ lệ 27,3%; HC Đồng: 50 tỷ lệ 45,5 %.

- **Kết quả chung:** Tổng số HC: 424, trong đó: HC Vàng: 110, tỷ lệ 26%; HC Bạc: 110, tỷ lệ 26 %; HC Đồng: 204, tỷ lệ 48%.

- Xếp hạng toàn đoàn:

+ Khối cấp TH: Giải nhất: THPT Cao Lộc, giải nhì: TH Nguyễn Bá Ngọc, giải ba: TH Đồng Đăng

+ Khối cấp THCS: Không xếp giải do các trường không đủ điều kiện để xếp giải

4. Tham gia HKPD cấp tỉnh và khu vực

Trên cơ sở kết quả thi đấu cấp huyện, Ban Tổ chức lựa chọn vận động viên tiêu biểu, xuất sắc ở các môn, tổ chức tập luyện tập trung tại huyện theo các đợt thi đấu của BTC HKPD tỉnh từ tháng 01/2024.

Tham gia HKPD tỉnh, số môn tham gia thi đấu 10 môn gồm: Bóng chuyền THCS nam, nữ; Đẩy gậy THCS nam, nữ; Kéo co: THCS đội nam, đội nữ, phối hợp; Điền kinh TH, THCS nam, nữ; Bóng bàn: TH nam; Cầu lông THCS nam, nữ; Đá cầu

TH, THCS nam, nữ; Bơi: TH, THCS nam, nữ; Vovinam: Tiểu học, THCS (nam, nữ); Cờ vua: Tiểu học, THCS theo lứa tuổi (nam, nữ).

Kết thúc tham gia Hội khoẻ phù đồng cấp tỉnh các vận động viên đã dành được 39 huy chương trong đó HC Vàng: 12, tỷ lệ 30,7%; HC Bạc: 13, tỷ lệ 33,3%; HC Đồng: 14, tỷ lệ 36%. Kết thúc đợt 1 giai đoạn II, hiện tại đang xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tham gia HKPD khu vực: Tham gia đợt I tại Phú Thọ từ ngày 10-17/5/2024 có 07 VĐV tham dự các môn Bơi, Điền kinh, Cầu lông, Đẩy gậy kết quả đạt 05 HCV, 02 HCB. Đang tập luyện môn Vovinam để tham gia thi đấu giai đoạn II tại Hải Phòng là 02 vận động viên.

5. Đánh giá chung

5.1. Kết quả đạt được

HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI năm 2024 đã thành công tốt đẹp, công tác tổ chức và thực hiện được đảm bảo theo đúng Điều lệ quy định, HKPD diễn ra tuyệt đối an toàn, có chất lượng cao về chuyên môn cũng như ý thức tham gia của các đoàn vận động viên. HKPD đã được sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân và toàn xã hội, kết quả trên đạt được là do:

Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong huyện; sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Phòng GDĐT, nhà trường có cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị và giáo dục tri thức, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, yêu cầu các nhà trường quan tâm, đầu tư thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất và coi đây là một trong những nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong các nhà trường; công tác rèn luyện TDTT trong các nhà trường được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môn giáo dục thể chất và đẩy mạnh phong trào TDTT trong các nhà trường, giúp học sinh phát triển toàn diện về Đức- Trí- Thể-Mỹ.

Sự quan tâm đầu tư cho việc dạy và học môn Giáo dục thể chất của các đơn vị đang được đầu tư đúng hướng, đúng trọng tâm theo Chương trình GDPT 2018; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu dạy, học và tập luyện các môn thể thao của học sinh; đội ngũ giáo viên thể dục nhiệt tình, tâm huyết trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, rộng khắp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HSSV.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức khoa học, kịp thời, chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản và điều chỉnh tập luyện phù hợp thực tế; các Tiểu ban, các thành viên trong Ban Tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao đã tích cực, chủ động, khẩn trương, hoàn thiện các nội dung để tổ chức khai mạc, thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện tốt, kịp thời đưa tin đến toàn ngành, đến học sinh, phụ huynh và nhân dân trong huyện về HKPD cấp huyện, cấp tỉnh.

Các đoàn tham dự HKPD đã có sự chuẩn bị chu đáo, các huấn luyện viên, vận động viên đã khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện, tham gia thi đấu nhiệt tình,

trung thực với trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao với tinh thần thể thao cao thượng, tích cực giao lưu học hỏi và đoàn kết, quyết tâm giành nhiều thành tích cao góp phần vào thành công chung của HKPD.

Lực lượng trọng tài điều hành có chất lượng chuyên môn cao, đã tổ chức, điều hành các trận đấu đúng luật, đúng điều lệ, công bằng, khách quan, công tâm và xác định chính xác các tình huống trong thi đấu và kết quả các trận đấu.

5.2. Những hạn chế, khó khăn

Một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo, đầu tư về cơ sở vật chất, việc triển khai còn lúng túng, bị động; tại 1 số môn thi đấu, số lượng vận động viên tham gia ít và không dự thi đấu đủ các môn (bóng bàn, bơi không tổ chức do không đủ số lượng đăng kí). Một số đơn vị chưa nghiên cứu kỹ Điều lệ, đăng ký chưa đủ số môn thi đấu, dù đã đạt nhiều thành tích cao ở các môn nhưng không được xếp hạng toàn đoàn.

Một số lãnh đạo các trường còn chưa thật sự tạo điều kiện để giáo viên tham gia hỗ trợ, huấn luyện học sinh tham gia HKPD cấp tỉnh.

Việc thanh quyết toán kinh phí cho HKPD còn chưa kịp thời, gây ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ của BTC, các tiểu ban giúp việc và viên chức tham mưu.

Quỹ đất dành cho tập luyện TDTT nhiều trường chưa đảm bảo (thiếu các sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...); 100% các trường học không có bể bơi, cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào TDTT trong các nhà trường vẫn còn nhiều thiếu thốn nên chưa phát huy được hết tiềm năng TDTT của giáo viên, học sinh trong các nhà trường.

5.3. Bài học kinh nghiệm

Gắn nhiệm vụ phát triển công tác giáo dục thể chất với các phong trào TDTT của ngành, của huyện và nhiệm vụ phát triển giáo dục của ngành. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất để phát triển phong trào TDTT trong trường học ở những vùng, những đơn vị có tiềm năng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo HKPD có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của HKPD. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa Phòng GDĐT và các phòng, ban, ngành trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tổ chức HKPD.

Ban Tổ chức HKPD huyện có sự phân công trách nhiệm cụ thể, cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các tiểu ban; kịp thời rút kinh nghiệm và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Các cơ sở giáo dục tăng cường học hỏi công tác chuyên môn, nghiên cứu kỹ điều lệ để thực hiện tốt các quy định của Ban Tổ chức các hội thi TDTT của ngành, của huyện; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các hội thi, giao lưu TDTT trong các trường, cụm trường, nhóm chuyên môn,...

6. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

6.1. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động, các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT và của huyện về hoạt động giáo dục thể chất và phong trào TDTT trong trường học. Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Thể dục trong trường học; duy trì, phát triển các môn Thể thao và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT.

6.2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS đối với công tác giáo dục thể chất, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT bằng hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, chương trình thi đấu TDTT. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa môn học cho học sinh, đổi mới cách dạy để tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong lớp học, nâng cao năng lực giảng dạy, đặc biệt phải biết sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt.

6.3. Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục có kế hoạch cụ thể phối hợp với các ngành liên quan, triển khai tốt công tác giáo dục thể chất đối với học sinh trong các trường học. Tiếp tục quan tâm, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện các môn thể thao để nâng cao thể lực góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp tốt với các Phòng, ban ngành, các trường trực thuộc huyện tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đạt kết quả cao tại HKPD tỉnh, khu vực và toàn quốc năm 2024.

6.4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động TDTT, phong trào TDTT trong trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục; tăng cường tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, tăng cường các phong trào hoạt động TDTT trong nhà trường, chú trọng hoạt động TDTT ngoại khóa, tổ chức các Câu lạc bộ TDTT phù hợp với nhu cầu, sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe của học sinh

6.5. Tham mưu các cấp, các ngành thực hiện công tác quy hoạch các cơ sở giáo dục, đảm bảo có đủ phương tiện tối thiểu tập luyện như: sân bãi, nhà thi đấu, dụng cụ TDTT, ... đáp ứng hoạt động TDTT trường học theo chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT thông qua việc tổ chức các giải thi đấu, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, duy trì nền nếp tập luyện thể dục buổi sáng, giữa giờ trong học sinh.

6.6. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào công tác giáo dục thể chất, các hoạt động TDTT trường học; thực hiện linh hoạt trên cơ sở đảm bảo đúng quy định các hình thức xã hội hóa, tự chủ có sự hỗ trợ và quản lý của Nhà nước.

7.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và động viên, khuyến khích phong trào HKPD trong trường học. Tiến hành tổng kết thực tiễn, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPD./.

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức thực hiện HKPD huyện Cao Lộc lần thứ XI, năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Thành viên BCD, BTC HKPD huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- TP, các PTP GDĐT;
- Các trường thuộc huyện;
- Lưu: VT GDĐT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG GDĐT
Nguyễn Thị Loan